



ข้อเสนอแนะจากแบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนทอสี ประจำปีการศึกษา 2564

หมวด จ. การบริการองค์กร

อนุบาล

การรับ-ส่งเอกสาร แบบ Drive-through

1. การจัดการ ส่ง - รับคืนชุด TPK มีความสะอาด ปลอดภัย
2. การจัดส่งบัตรประกันอุบัติเหตุ AIA

ข้อเสนอแนะการรับ-ส่งเอกสาร แบบ Drive-through

ข้อเสนอแนะ
น่าจะมีส่วน เป็นเอกสารมาที่บ้านเพิ่มเติม

ประถม

การรับ-ส่งเอกสาร แบบ Drive-through

- การจัดส่งบัตรประกันอุบัติเหตุ AIA

ข้อเสนอแนะการรับ-ส่งเอกสาร แบบ Drive-through (ถ้ามี)

ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง และ/หรือ แนวทางแก้ไข
ยังไม่ได้เข้าไปรับบัตรประกัน จึงไม่สามารถปรับเงินได้	เป็นส่วนที่รอมารับบัตรที่ฝากไว้ที่คุณครูประจำชั้น ฝ่ายบริการองค์กรได้ประสานกับผู้ปกครองแล้ว จะนำส่งบัตรไปให้ที่บ้าน
ควรยืดหยุ่นเรื่องเวลาการรับส่งให้เพิ่มขึ้น	- มีการขยายเวลารับบัตรแล้ว - ส่วนที่ ผปก ยังไม่มารับ จะส่งให้คุณครูประจำชั้นประสานการจัดส่งตามเวลาที่สะดวก

ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง และ/หรือ แนวทางแก้ไข
ควรจัดส่งให้ ผู้ปกครอง ที่บ้านทางไปรษณีย์ ไม่ต้องให้ออกจากบ้านไปรับที่โรงเรียนในสถานการณ์ Work from home หรือ Home based learning ค่ะ	-เนื่องจากบัตรประกันอุบัติเหตุเป็นเอกสารสำคัญ การจัดส่งทางไปรษณีย์อาจเกิดการสูญหายได้ หรือเกิดความล่าช้าจากไม่มีผู้รับ - การนัดหมายจัดส่ง พยายามให้รับพร้อมกับเอกสารของฝ่ายอื่นๆ
ควรมีทางเลือกทางไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน เพราะการเดินทางไปเพื่อรับบัตรใบเดียวสร้างมลพิษโดยไม่จำเป็น	
ถ้าประเด็นคือส่งเอกสารพี่เอเท่านั้น ถ้าส่งมาบ้านโดยตรงน่าจะสะดวกกว่า	
ควรส่งเป็นพัสดุลงทะเบียนมากกว่าค่ะ เพื่อลดการเดินทางโดยไม่จำเป็น สำหรับที่บ้านเดินทางไปกลับ รร รวมประมาณ 2 ชม.++ ค่ะ	

2. หากมีการเปิดเรียน on-site มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในโรงเรียน (เพิ่มเติมจากเดิม) ที่จะทำให้ท่านมั่นใจในความปลอดภัย

- 2.1 นักเรียนกักตัวก่อนวันเปิดโรงเรียน 14 วัน
- 2.2 กรณีนักเรียนป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อได้รับการรักษาครบ 14 วัน ขอให้หยุดต่อ 7 วัน เพื่อให้อาการหายสนิท จึงกลับมาเรียน
- 2.3 ผู้ปกครอง และครอบครัว ครู ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อย 1 เข็ม ก่อนวันเปิดเรียน
- 2.4 สุ่มตรวจ ATK ครูและบุคลากร เดือนละ 1 ครั้ง
- 2.5 ตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน คนสวน) ที่พักในโรงเรียนทุกคน เดือนละ 1 ครั้ง

อนุบาล

ข้อเสนอแนะเรื่อง การเปิดเรียน on-site มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
ครูควรจะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มก่อนเปิดภาคเรียน ส่วนการตรวจ ATK ควรทำทุกๆ 2 สัปดาห์
ไม่จำเป็นต้องกักตัวก่อนเปิดเรียน 14 วันค่ะ ครูและบุคลากรผู้ปกครองต้องฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม 100% ATK for teachers and staff on a weekly basis
ตรวจบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ทุกอาทิตย์ 100% และ ถ้ามีเด็กเป็นโควิดต้องรักษา 14 วันแล้วหยุดต่ออีก 7 วันอย่างน้อยไป ควรจะอยู่บ้านอย่างน้อยต่ออีก 14 วันเพื่อให้อาการหาย และก่อนเปิดโรงเรียนควรตรวจ ATK มาก่อนทุกคน รวมถึงคนในบ้านที่เด็กอยู่ด้วย ถ้าคนในบ้านที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ควรได้รับการตรวจ ATK ด้วย

ข้อเสนอแนะ

ควรตรวจคุณครู เจ้าหน้าที่และบุคลากร ทุกสัปดาห์ และตัวแทนครอบครัวอย่างน้อย 1 คนค่ะ

ผู้ตรวจควรสัปดาห์ละครั้ง ส่วนการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องส่วนบุคคล เพราะวัคซีนไม่ได้กันติด และผู้ปกครองไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ใช้ยาโฮมิโอ

ตรวจ ATK ทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนทุกสัปดาห์

การตรวจ ATK ควรทำอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์

เสนอว่าผู้ปกครอง และครอบครัว ครู ได้รับวัคซีน 2 เข็มก่อนเปิด เนื่องจากพบหลายกรณีติดโควิดแม้ได้รับ เข็มแล้ว

ควรตรวจ ATK บุคลากรในโรงเรียน อาทิตย์ละ 1 ครั้ง หากมีอาการ ให้หยุดกักตัวค่ะ

ATK แม่บ้านคนสวน เดือนละครั้งอาจน้อยเกินไปนะคะ

ควรตรวจทุกคนรวมทั้งครูด้วยค่ะ เพื่อความมั่นใจของผปค และถ้าเป็นไปได้ดีกว่าเดือนละครั้ง

1) ไม่มีวิธีไหนทำมันใจได้ดิ่งกว่าจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพจริงๆ ขนาดเด็กๆ ที่ไม่ออกจากบ้านยังมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อเลยครับ (ยอมให้ลูกอยู่บ้านดีกว่าครับ ลดโอกาสติด และแพร่เชื้อให้ผู้อื่น)

2) ชุดตรวจ ATK ควรต้องตรวจทุกสัปดาห์ (น่าจะมั่นใจได้ดีที่สุด เพราะที่ทำงานใช้วิธีนี้)

3) จะฉีดก็เข็มก็ติดเชื้อ หรือ แพร่เชื้อได้ครับครับ จนกว่าจะค้นพบวัคซีนที่แก้ได้จริงๆ (ประเทศไทย = ไม่โปร่งใส = ไม่มั่นใจ)

สำหรับครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนควรตรวจด้วยชุด ATK อาทิตย์ละครั้ง ทุกคน ไม่ควรเป็นการสุ่มตรวจ เพราะถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะได้จัดการได้ทันทั่วทั้งทีค่ะ

คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ควรต้องตรวจ ATK ทุกคนในวันอาทิตย์และส่งผลให้โรงเรียน ก่อนวันจันทร์ที่ต้องเข้าโรงเรียน และควรต้องตรวจทุก 14 วันค่ะ ไม่ควรเป็นการสุ่ม

ควรสุ่มตรวจ ATK คุณครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ชุดตรวจ ATK ควรตรวจทุกอาทิตย์ 100% เช่น ตรวจทุกวันอาทิตย์และส่งผลให้ทางโรงเรียนผ่าน application หรือไลน์ ก่อนเข้าโรงเรียนวันจันทร์ และยังสามารถเป็นการบันทึกผลเพื่อคูย้อนหลังได้

อยากให้มีการตรวจ ATK 100% ครู + เจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกอาทิตย์ค่ะ

ขอเสนอแนะว่า หากในอนาคตชุด ATK มีราคาถูกลง ต้องการให้มีการสุ่มตรวจบุคลากร และครอบครัวนักเรียน มากกว่า เดือนละ 1 ครั้งค่ะ

อยากให้เด็กเล็กมีวัคซีนก่อนค่อยเปิดเรียนครับ เสี่ยงอันตรายหากเกิดอะไรขึ้น ได้ไม่คุ้มเสีย เราเรียนออนไลน์ประคองกันไปต่ออีกหน่อยได้ครับ ATK อยากให้ดีกว่านั้น เพราะครู บุคลากรท่านหนึ่งๆ มีโอกาสสัมผัสเด็กจำนวนมากนะครับ เพื่อความปลอดภัย ป้องกันทันทั่วทั้งที

นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์ฉีดวัคซีน

แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อลดความหนาแน่น ยกเลิกการนอน กลางวัน และการทานอาหาร แบ่งเป็นกลุ่มเช้า หรือกลุ่มบ่าย เพื่อลดการถอดหน้ากาก

ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาของผู้ที่รักษาตัว 14 วันจนหาย แล้วควรกักตัวต่อ 14 วัน ATK ควรตรวจถี่ๆ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และผู้ปกครองและครูของนักเรียนควรได้รับวัคซีน หากเป็น az อย่างน้อย 1 เข็ม หากเป็นเชื้อตาย sinovac หรือ sinopharm ควรได้รับครบ 2 เข็มค่ะ จริงๆ ยังไม่สบายใจในการให้ลูกไปโรงเรียนในช่วงนี้ค่ะ อยากเห็นแนวทางจัดการที่ชัดเจนก่อนเปิดให้เรียน on-site ค่ะ

การจัดการเรียนการสอนของนร. ใน 1 ห้อง ควรต้องสลับกัน เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่าง

อาจจะแบ่งกลุ่มนักเรียนที่เข้าเรียนที่โรงเรียนเพื่อลดความแออัด การตรวจ ATK ควรบ่อยกว่าที่ระบุ เช่น สัปดาห์ละครั้ง วันจันทร์

-จัดแอร์ เรียนห้องเปิดโล่ง พัดลม คัดแปลงส่วนเปิดโล่งเป็นสถานที่เรียนมากขึ้น

-แบ่งจำนวนนักเรียนในห้อง เป็น 4 ส่วน และผลัดกันเรียน โดยเหลื่อมเวลาเข้าออก

ลดความหนาแน่นในชั้นเรียน เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด และจำกัดเวลาในการอยู่ที่โรงเรียนในช่วงแรกก่อน

คิดว่า น่าจะมีช่วงทดลอง ให้นักเรียนอนุบาล ลองไปโรงเรียนเป็นกลุ่มเล็ก สลับกันไป อาจจะยังไม่ต้องไปทุกวัน อาจจะเริ่มจากสัปดาห์ละหนึ่งวันก่อน

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย สลับวันเรียน เพื่อเว้นระยะห่าง

อยากให้ทำมากเลยครับหรือถ้าผู้ปกครองมีความเห็นที่แตกต่างกันอาจจะเปิดเป็นกลุ่มเล็กก็ได้เนาะครับ คนที่พร้อมรับความเสี่ยง ก็สามารถเข้ามาเรียน ได้แต่อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เล็กๆ เช่นกลุ่มละ 5 คนหรือ 10 คนแล้วกระจายครูกันไป

ก่อนการเปิดเรียน แม้ทางรัฐบาลประกาศให้เปิดได้ แต่โรงเรียน อาจต้องคำนึงถึง ปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกลายพันธุ์ของโรค หรือ สุขอนามัยของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นคุณครู หรือแม่บ้าน ที่ต้องใกล้ชิดสัมผัส นร. โดยตรง ซึ่งขณะนี้บางคนอาจมองว่าปลอดภัยแล้ว โดยอาจมีการเดินทางไปต่างจังหวัด หรือไปในที่ต่างๆ ที่ตนอาจติดเชื้อได้ โดยไม่รู้ตัว ซึ่งหากนร. ได้รับเชื้อมา เด็กอาจไม่มีอาการ แต่สามารถส่งทอดถึงบุคคลในครอบครัวที่จะรับเชื้อไปได้ค่ะ โรงเรียน อาจมีมาตรการการตรวจเช็บบุคลากรที่ถี่มากขึ้น หรือ ให้นักลชชี้แจงอย่างชัดเจนว่าสัมผัสในพื้นที่เสี่ยงอย่างไรบ้าง

ขอให้มีการมาตรการในการตรวจสอบ contact tracing อย่างเข้มงวดของบุคลากรและผู้ปกครอง

ถ้าในปัจจุบัน ยังไม่มองไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ค่ะ トラバドที่ระบบสาธารณสุขในประเทศไทยเรายังไม่ได้คุณภาพแบบนี้ แนะนำว่า ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อลดปัญหาให้กับบุคลากรทางการแพทย์จะดีกว่าค่ะ

ประถม

ข้อเสนอแนะ
ยินดีให้ความร่วมมือ เพราะก็อยากให้เด็กได้เจอครูประจำชั้น และเพื่อนบ้างค่ะ เดือนละครั้งก็ยินดี
ไม่มีข้อเสนอค่ะ ยังไงก็ได้ อยากให้ไปโรงเรียน มากๆๆๆๆๆๆๆ ค่ะ
ยังไม่ควรเปิดค่ะ
ไม่มั่นใจในการเปิดเรียน on-site เลยค่ะ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคในกรุงเทพฯขณะนี้
ควรให้ผู้ปกครองเลือกจะส่งลูกไปเรียนหรือเรียนออนไลน์ตามความสมัครใจ
ควรเปิดโอกาสให้บางบ้านที่ไม่สบายใจในการเรียน On site ได้เลือกที่จะเรียน online ไปควบคู่กัน
ถ้ามีการเปิดเรียนอยากให้ทำการตรวจ ATK นักเรียน ผู้ปกครอง คุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โบบันที่การเดินทางอยากให้เพิ่มการบันทึกการเดินทางของผู้ปกครอง ก้อน้ำควรเป็นระบบไร้การสัมผัสเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดโอกาสการติดเชื้อ
-ก่อนเปิดเรียนอาจจะมีให้ทำแบบประเมินว่า ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่เห็นว่าอยากให้บุตรหลานไป โรงเรียนใหม่ แต่หากมี ผู้ปกครอง ที่ไม่พร้อมให้ลูกไป ทาง โรงเรียน จะจัดสรรการแยกเรียนอย่างไร อยากให้สรุปเป็นมาตรการก่อนเปิดเรียน
-กรณีรับวัคซีน คิดว่าไม่ได้ช่วยเรื่องการแพร่เชื้อ เพราะก็ยังสามารถติดเชื้อ และ แพร่เชื้อได้ การป้องกันที่ดีที่สุดคือเว้นระยะห่างมากกว่า อาจใช้การแบ่งกลุ่มเรียนสลับวัน กับเรียนออนไลน์ เช่น 3 วันไป โรงเรียน 2 วันเรียนออนไลน์ หรือไป โรงเรียน กลุ่มละ 1 สัปดาห์ สลับกัน อย่างน้อยหากติดเชื้อก็จะมีอาการภายใน 7 วันซึ่งจะควบคุมได้
ให้ทางเลือกสำหรับผู้ปกครองว่าบ้านไหนสมัครใจเรียน onsite หรือ ไปเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อให้เด็กได้ผ่อนคลาย...แต่บ้านไหนไม่สะดวก ก็ตามสมัครใจ เพราะ โรคนี้ยังไม่มีการป้องกัน 100% และเด็กยังไม่มีการป้องกัน จึงสามารถติด หรือเป็นพาหะแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา(เสียงสูง)
ผู้ปกครองและคุณครูควรได้รับวัคซีนให้ครบ 2 เข็มก่อน และคิดว่าคุณครูและเจ้าหน้าที่ควรตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ คิดว่าเดือนละครั้งน้อยไปค่ะ
บุคลากร โรงเรียน ควรได้วัคซีนครบ 2 เข็มก่อนเปิดเรียน on-site ค่ะ
การตรวจ ATK ควรตรวจทุก 14 วันค่ะ มาตรฐานการเปิดขายของห้างร้านส่วนใหญ่ตรวจทุก 7 วันค่ะ
ไม่เห็นด้วยเรื่อง ATK สำหรับคนไม่เสี่ยง ไม่มีประโยชน์และสิ้นเปลืองเปล่าๆ ค่ะ
อาจต้องพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องความถี่ และ จำนวนผู้เกี่ยวข้องในการตรวจ ATK เช่น ควรเป็นสุ่ม หรือ ทั้งหมด และความถี่ควรเป็นอย่างไร อาจต้องหารือเพิ่ม และ หา reference ตัวอย่างจากหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติม
พิจารณาให้นักเรียนตรวจ ATK ก่อนเริ่มเรียนทุกคน
ควรเพิ่มเวลาการกักตัวหลังจากหายจาก 7 วันเพ็ญ 14 วัน และควรตรวจ ATK ทุก 2 อาทิตย์ทุกคนไม่ใช้การสุ่มตรวจ

ข้อเสนอแนะ

ถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้น แต่ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนปานกลาง โรงเรียน อาจใช้มาตรการสลับกันมาเรียน โดยจัดกลุ่มครูและ นร. เป็นกลุ่มๆ ตายตัว เพื่อจัดเวลาให้แต่ละกลุ่มสลับกันมาโรงเรียน คราวละ 2 อาทิตย์ และให้ครูตรวจ ATK ในวันแรกของการมาสอนที่ รร ในแต่ละรอบ

ควรเป็นทั้งนักเรียน คุณครู และจนท กักตัว 14 วันก่อนเปิดโรงเรียน หรือ ตรวจ ATK คุณครู จนท. ก่อนเปิดเรียน และควรสุ่มตรวจทุกอาทิตย์สำหรับครูและจนท. ในกรณีเป็นแม่ครัว ควรตรวจทุกคนทุกอาทิตย์

ควรสุ่มตรวจ ATK ทั้งบุคลากร และนักเรียนทุก 1 สัปดาห์ แต่ในเด็กเล็กอาจใช้เป็นการตรวจจากน้ำลายแทนการแยงจมูก

การสุ่มตรวจ ATK ควรจะสัปดาห์ละครั้งเพราะเดือนละครั้งห่างเกินไป ทำให้ไม่สามารถควบคุมการแพร่ของโรคได้หากมีคนติดค่ะ

ตรวจ ATK นักเรียน ครูและบุคลากร เจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน คนสวน) ที่พักในโรงเรียนทุกคน ทุก 2 อาทิตย์

คิดว่าบุคลากรของโรงเรียนควรตรวจ ATK อาทิตย์ละ 1 ครั้ง และช่วงที่ยังมีการระบาดอยู่ควรอยู่ในบริเวณจำกัด (ถ้าเป็นไปได้) เพราะถ้าครูมาติดเด็ก เด็กเอามาติดพ่อแม่ พ่อแม่เสี่ยงไปติดผู้สูงอายุในบ้าน

ควรรับ 2 เข็มแล้ว กรณีอาศัยในพื้นที่ กทม./ สุ่มตรวจ ATK ควรเป็น 2 สัปดาห์

ครู ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้องควร ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มก่อนวันเปิดเรียน

การตรวจ ATK เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดได้ทันคิดว่าน่าจะเป็นตรวจสัปดาห์ละครั้ง และนักเรียนควรตรวจด้วยสัปดาห์ละครั้ง (สำหรับเด็กเล็กอาจใช้วิธีตรวจด้วยน้ำลาย) อาจจะตรวจเองที่บ้านหรือที่โรงเรียน ผู้ปกครองและโรงเรียนอาจจะพิจารณาร่วมกันว่าแบบใดเหมาะสมและเป็นไปได้ ถ้าสัปดาห์ละครั้งไม่สามารถทำได้จริงๆ อย่างน้อยตรวจ 2 สัปดาห์ครั้งน่าจะดีกว่าค่ะ

สัปดาห์อยากให้มีการตรวจ ATK 100% ทุกอาทิตย์ให้ครู และ เจ้าหน้าที่โรงเรียน

ควรให้ตรวจ ATK แก่ครูและบุคลากรมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือนเพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน

สุ่มตรวจทุกสามวันหรือ อย่างห่างกันสุดคือ 1 สัปดาห์

-ในช่วงแรก หากยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัด/ประเทศยังสูง อยากขอให้เพิ่มความถี่ในการตรวจ ATK กับบุคลากร เช่นทุก 1-2 สัปดาห์ รวมถึงบุคลากรภายนอกที่มาติดต่อ โรงเรียน

-การกำหนดพื้นที่สำหรับบุคลากรภายนอกที่จะเข้าไปภายใน โรงเรียน (รวม ผู้ปกครอง)

ดูยอดผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ในชุมชน เพราะหากสถานการณ์โดยรวมยังไม่ปลอดภัย ส่งผลกับความเชื่อมั่นในการควบคุมการระบาด ถึงแม้โรงเรียนจะเปิดเรียน On-site ถ้ายังไม่ปลอดภัยก็ไม่อนุญาตให้ลูกไปโรงเรียน

เชื้อแพร่ไม่ได้หลัง 10 วันนับจากวันที่ตรวจพบค่ะ ไม่ต้องกักตัว 21 วันก็ได้ค่ะ

พูดกันแบบตรงไปตรงมาก็คงก่อน 14 วันทำจริงไม่ได้หรอกครับ

ข้อเสนอแนะ

-มีความเห็นที่ไม่จำเป็นต้องกักตัว 14 วันก่อนเปิดเรียน หากมีนักเรียนหรือบุคลากรป่วยด้วยโควิด หลังรักษาตัวครบ 14 วัน สามารถให้กลับมาเรียนและปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องมีการตรวจเชื้อซ้ำ (อ้างอิงตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิดในประเทศไทย) ยกเว้นมีอาการปอดอักเสบรุนแรงแพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆ ไปในการที่จะต้องกักตัวต่อค่ะ ไม่ควรเป็นข้อบังคับว่าต้องให้หยุดต่ออีก 1 สัปดาห์

ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ปกครอง ถ้าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อมีแนวโน้มยังเป็นอยู่ปัจจุบัน (หลักหมื่น) ในขณะที่เด็กในช่วงอนุบาล ถึง ประถมต้นยังไม่ได้รับอนุมัติวัคซีนหรือได้รับยังไม่ครบโดส ผู้ปกครองมีความกังวลที่จะให้ลูกไปเรียนที่โรงเรียนเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่โรงเรียนที่ยากต่อการควบคุม เช่น พฤติกรรมของเด็กแต่ละคนที่อาจส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อภายในชั้นเรียน การเดินทางระหว่างที่พักอาศัยไปยังโรงเรียนของบุคลากรแต่ละท่านที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อทั้งต่อบุคลากรของโรงเรียนด้วยตนเอง หรือ ต่อนักเรียนในโรงเรียน

วัคซีนไม่ใช่ตัวชี้วัดเรื่องการป้องกันการแพร่เชื้อ

นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ถ้ารักษาตัวครบ 14 วันแล้ว ให้ตรวจ ATK ถ้าเป็น negative แล้วก็ควรให้กลับไปเรียนได้เลย ไม่อย่างนั้น เด็กจะต้องหยุดเรียนนานเกินไปโดยไม่มีคามจำเป็น ถ้าเป็นไปได้อยากให้โรงเรียนมี Live สด การเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ที่ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านด้วยครับ ไม่งั้นคงจะเรียนตามเพื่อนๆ ไม่ทันแน่ๆ เพราะต้องขาดเรียนไปตั้ง 2-3 สัปดาห์เลย ส่วนคุณครู และ บุคลากร รวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนถ้าตรวจสัก 2 สัปดาห์ครั้งได้จะยิ่งดีเลยครับ

ทานยาโสมิโอ Bry. 200c ควบคู่กับการฉีดวัคซีน

ทานโสมิโอกันไว้ทุกครอบครัวน่าจะช่วยได้ค่ะ

-การฉีด vaccine ของนักเรียน (วัย 12 ปีขึ้นไป)

-สุ่มตรวจ ATK ครอบครัวของนักเรียน หรือ นักเรียน

นักเรียนกักตัวก่อนวันเปิดโรงเรียน 14 วัน จะให้กักตัวอย่างไรอยากให้อธิบายให้ชัดเจน มาตรฐานการกักตัวของผู้ใหญ่เอามาใช้กับเด็กน่าจะทำให้เด็กน่าจะไม่เหมาะสม เด็กอาจจะเกิดความเครียดได้

ควรใช้มาตรฐานการตรวจ ATK เดียวกับสุ่มตรวจพนักงานขายในห้างฯ หรือออฟฟิศ เช่น เริ่มต้นเปิดเทอม อาทิตย์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้น 2 อาทิตย์ ตรวจ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงเรียน

กรณีเด็กติดเชื้อและต้องหยุดเรียนหลายสัปดาห์ ทางโรงเรียนอาจต้องมีมาตรการช่วยเหลือให้เด็กยังสามารถเรียนรู้เนื้อหาในแต่ละรายวิชาได้โดยไม่ขาดตอน เช่น ให้นักเรียนร่วมเรียนผ่านการ zoom จากในห้องเรียนจริง ผู้ปกครองรับงานไปให้เด็กทำ

ใช้หลอด UV ฆ่าเชื้อหลังเลิกเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้งในภาวะปกติ

อยากให้มียุทธวิธีเรียน โตะเรียนกลางแจ้ง มากๆ เพิ่มเวลากลางแจ้งมากกว่าในห้องแอร์

ข้อเสนอแนะ

สลับเวลาเข้าเรียนของเด็ก ใช้ชุดตรวจ ATK จนท ทุกวันก่อนปฏิบัติงาน

สลับเรียนในช่วงแรก ไม่ต้องไปครบทุกห้องค่ะ ห้องที่ไม่ได้มาเรียนวันนั้นๆ ก็เรียนออนไลน์สลับกันไป

คำชี้แจงและ/หรือแนวทางแก้ไข

โรงเรียนรับทราบข้อเสนอแนะและความกังวลใจของท่านผู้ปกครองในเรื่องการเปิดเรียน On-site ซึ่งจะนำไปพิจารณาและสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่สร้างความปลอดภัยในการเปิดเรียนต่อไป โดยจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการ New normal ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เพื่อนำเสนอแนวทางการเปิดเรียน On-site และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากตัวแทนผู้ปกครอง

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะประกาศให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564 ต่อไป

3. การใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ AIA ที่โรงพยาบาล ในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

- ความพึงพอใจในการใช้บัตรประกันอุบัติเหตุที่โรงพยาบาล

อนุบาล

ข้อเสนอแนะการใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ AIA ที่โรงพยาบาล

ข้อเสนอแนะ

ไม่เคยใช้เลยไม่สามารถประเมินได้ค่ะ

ไม่ควรจำกัดการใช้ เพราะอุบัติเหตุเกิดได้เสมอครับ แต่แค่ขอความร่วมมือ ใช้เท่าที่จำเป็น และสื่อสารให้ชัดเจน (ยุคนี้ไม่จำเป็น ไม่ไปโรงพยาบาล เพราะกลัวติดเชื้อ)

ประถม

ข้อเสนอแนะการใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ AIA ที่โรงพยาบาล

ข้อเสนอแนะ

คำชี้แจงและ/หรือแนวทางแก้ไข

ยังไม่เคยใช้บริการค่ะ ประเมินไม่ได้

พยายามใช้ส่วนตัวก่อนครับ โรงเรียนจะได้ไม่โดนเพิ่มเบี้ย

ขอบคุณที่เข้าใจค่ะ

รวมประกัน โควิดด้วยก็ดีนะครับ

รับไว้พิจารณาในปีการศึกษาหน้าค่ะ